

ด่วนที่สุด
ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/๑๘๐๒



อบต.นายกปลัด
เลขที่รับ ๓๓๕๗/๒๕๖๗
วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕:๑๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและ
สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษา
วินัยการเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หลักสูตร “อปท. รู้รักษาวินัยการเงินการคลัง
หนึ่งในพลัง ๑๕๐ ปี สตง. ไทย” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงการรักษาวินัย
การเงินการคลังของรัฐ จากข้อตรวจพบและผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้กับ
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน ๕๐๐ คน ระหว่างวันที่
๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องอัครวิ้น แกรนด์ บอลรูม โรงแรมอัครวิ้น แกรนด์
คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการดังกล่าว อย่างน้อยหน่วยงานละ ๒ ท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้วว่าโครงการดังกล่าว
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว อย่างน้อย
หน่วยงานละ ๒ ท่าน โดยสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมและส่งคำถามเข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ “ท้องถิ่นสงสัย
สตง.ให้คำตอบ” ผ่านทาง QR Code ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ และสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการตามลำดับการสมัคร ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายก อบต.นายกปลัด

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

- สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง
 กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 อื่นๆ.....

นายบุญฤทธิ์ คำโค

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นางสาวอ่อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

จังหวัดชัยภูมิ
อำนาจหน้าที่บุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายอนันตเดช ไซตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
โทร/โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

(นายวุฒิไกร ดิวชาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัด

VP
05



ด่วนที่สุด

ที่ ตผ ๐๐๑๗/ว ๙๗๐๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
รับเลขที่ 15574
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2567
เวลา.....

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
เลขที่ 2976
วันที่ 19 ธ.ค. 2567

เรื่อง โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หลักสูตร “อปท. รักษาวินัยการเงินการคลัง หนึ่งในพลัง ๑๕๐ ปี สตง. ไทย”

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการและกำหนดการ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หลักสูตร “อปท. รักษาวินัยการเงินการคลัง หนึ่งในพลัง ๑๕๐ ปี สตง. ไทย” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ จากข้อตรวจพบและผลจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน ๕๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องอควิน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมอควิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดโครงการและกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดของท่าน ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว อย่างน้อยหน่วยงานละ ๒ ท่าน โดยสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมและส่งคำถามเข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ “ท้องถิ่นสงสัย สตง. ให้คำตอบ” ผ่านทาง QR Code ที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการตามลำดับการสมัคร ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมเท่านั้น สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ขอให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนายพีระภัทร ตันตวิโรพินิต นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร. ๐๙ ๙๓๙๒ ๕๓๕๙ และนางสาวกัญญ์ฐญาณ์ ศรีสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร. ๐๖ ๒๕๖๑ ๔๑๔๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายมณเฑียร เจริญผล)

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sadipublic@gmail.com



QR Code สมัครและประกาศ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ



“เงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ”



โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หลักสูตร “อปท. รักษาวินัยการเงินการคลัง หนึ่งในพลัง ๑๕๐ ปี สตง. ไทย”

๑. หลักการและเหตุผล

การตรวจเงินแผ่นดินของไทยเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๑๘ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติสำหรับกรมพระคลังมหาสมบัติแล้วด้วยกรมต่างๆ ซึ่งจะเบิกเงินส่งเงิน จุลศักราช ๑๒๓๗” จากการเริ่มต้นขึ้นในครั้งนั้น การตรวจเงินแผ่นดินของไทยได้มีประวัติศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผ่านยุคสมัยมาเป็นลำดับ นับจากยุคปฏิรูปการคลังและการตรวจเงินแผ่นดิน ยุคกรมตรวจเงินแผ่นดิน ยุคการตรวจเงินแผ่นดิน หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ยุคสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยุคสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และยุคสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จวบจน พุทธศักราช ๒๕๖๘ ได้ครบรอบการก่อกำเนิดการตรวจเงินแผ่นดินไทยครบ ๑๕๐ ปี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืน ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจ กำกับ การตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้ง การให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และ ส่งลงโทษทางปกครอง กรณีมีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และมาตรา ๙๕ ให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐ ทั้งในกรณี ที่เป็นข้อบกพร่องแต่ไม่มีลักษณะเป็นการทุจริตและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ กรณีข้อบกพร่องที่มีลักษณะเป็นการทุจริต รวมถึงกรณีข้อบกพร่องที่มีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการในขั้นต้นแล้วแต่กรณี อีกทั้ง การพิจารณาวินิจฉัย ลงโทษทางปกครอง กรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ต้องมีความโปร่งใส เป็นกลางและเป็นธรรม เพื่อให้มีการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำหรือ เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมถึงการตอบข้อสอบถามของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยังได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่โดยสนับสนุนและไม่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้องสอดคล้องกับลักษณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มีการรักษา วินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายและบริบทต่าง ๆ ข้างต้น คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงการดำเนินการตามหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ ความคุ้มค่า ความสงบเรียบร้อย ความไว้วางใจของสาธารณชน ความสุจริตในการดำเนินงาน เสถียรภาพ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ ในเรื่องทิศทาง เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการรักษาวินัยการเงินการคลัง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าต่อการบริหารเงินแผ่นดิน และช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ พร้อมกับมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันในสถานการณ์ประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging Issues) หรือภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน จำเป็น เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะและเป็นไปตามนโยบายการเงินการคลังของรัฐ หรือให้การตรวจเงินแผ่นดินสามารถระงับหรือยับยั้งความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังและทรัพย์สินของรัฐ (Foresight and Prevention) โดยสามารถนำผลการตรวจสอบ คำแนะนำและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนให้มีการพัฒนาผลผลิตของงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานตรวจสอบ (Non - Audit Product) ที่จะเพิ่มคุณค่ากับการตรวจเงินแผ่นดินในภาพรวมและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงินการคลังของรัฐ ความมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความยั่งยืนทางการคลังของรัฐต่อไป

ด้วยความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงวางรากฐานการตรวจเงินแผ่นดินในปีพุทธศักราช ๒๔๑๘ จวบจนปีพุทธศักราช ๒๕๖๘ อันเป็นวาระสำคัญยิ่งที่การตรวจเงินแผ่นดินไทยครบรอบ ๑๕๐ ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้จัด โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หลักสูตร “อปท. รู้รักษาวินัยการเงินการคลัง หนึ่งในพลัง ๑๕๐ ปี สตง. ไทย” โดยมุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการรักษาวินัยการเงินการคลัง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าต่อการบริหารเงินแผ่นดิน และช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ :

๒.๑ ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินและหลักการทางกฎหมายด้านวินัยการเงินการคลังของรัฐได้อย่างถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๒ ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง

๒.๓ ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ไขประเด็นปัญหาและความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงิน การคลัง และการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง

๒.๔ สามารถนำความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับไปอธิบาย เสนอแนะแก่บุคลากรในหน่วยงานและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อช่วยลดความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ

๓. จุดมุ่งเน้น

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ จากข้อตรวจพบและผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๔. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

เจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำนวน ๕๐๐ คน

๕. ขอบเขตและหัวข้อ

- ๑ การตรวจเงินแผ่นดินและวินัยการเงินการคลังของรัฐ ๑ ชั่วโมง
 - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
 - กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดิน
- ๒ ถอดบทเรียนกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐสู่การปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง
 - การปฏิบัติตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลาง
 - การปฏิบัติตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๓ ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ : ประเด็นปัญหาและความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๓ ชั่วโมง
 - ข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 - ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานบางประเภทที่พบข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง
- ๓ ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ : ประเด็นปัญหาและความเสี่ยงด้านการบริหารการเงิน การคลัง และการงบประมาณ ๓ ชั่วโมง
 - การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลังท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อวินัยการเงินการคลังที่เข้มแข็ง
 - การจัดทำรายงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ
 - ข้อตรวจพบด้านการเบิกจ่ายเงินและการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีต่าง ๆ

๒๒ การรักษาวินัยการเงินการคลัง : ท้องถิ่นสงสัย สตง. ให้คำตอบ

๓ ชั่วโมง

- ประเด็นข้อสงสัยจากการปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงิน การคลัง และการงบประมาณ
- ประเด็นข้อสงสัยจากการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๖. เทคนิคและวิธีการ : บรรยาย เสวนา กรณีศึกษา และ ถาม - ตอบ

๗. วิทยากร

- ๒๒ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
- ๒๒ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
- ๒๒ อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน
- ๒๒ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน
- ๒๒ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๘. รูปแบบ กำหนดการและสถานที่ดำเนินการ

รูปแบบเป็นการฝึกอบรมในท้อง (Onsite) จำนวน ๑ รุ่น

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ (จำนวน ๒ วัน รวมจำนวน ๑๒ ชั่วโมง)

ณ ห้องอัครวิณ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมอัครวิณ แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจในเรื่องการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อระมัดระวัง ป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของรัฐ เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการบริหารหรือการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ก่อให้เกิดเสถียรภาพอย่างยั่งยืนทางการเงินการคลัง

๙.๒ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้งการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๙.๓ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนการให้ความรู้ หรือคำปรึกษาแนะนำ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน การตอบข้อสอบถามให้กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ตามภารกิจหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดินและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐ

๑๐. การวัดและประเมินผล

เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถวัดผล การจัดการโครงการนี้ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดเครื่องมือในการวัดและประเมินผลโครงการ ดังนี้

๑๒ **แบบประเมินโครงการ** : การสำรวจข้อมูลผ่านแบบสอบถามเพื่อนำไปวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญของโครงการ อาทิ วัตถุประสงค์ หัวข้อ ระยะเวลา รูปแบบ และการบริหารจัดการ การดำเนินงานตามที่กำหนด กับผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ทราบถึงระดับการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และแนวทางหรือมุมมองในการนำสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้หลังเสร็จสิ้นโครงการ รวมทั้ง สามารถนำผลที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบไปพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขต่อไป

๑๓ **การประเมินโดยสังเกตการณ์พฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ** : การวิเคราะห์ผลจากการเรียนรู้ การแสดงมุมมอง ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างการดำเนินโครงการ ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมจริงและการสะท้อนกลับ ที่สามารถนำมาประเมินผลของการจัดโครงการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง ต่อยอด หรือพัฒนาโครงการในลักษณะนี้ต่อไป

๑๑. งบประมาณในการดำเนินโครงการ

งบประมาณของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หมายเหตุ : รายละเอียดหัวข้อ/ประเด็น รวมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการดำเนินการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม



กำหนดการ

โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หลักสูตร “อปท. รักษาวินัยการเงินการคลัง หนึ่งในพลัง ๑๕๐ ปี สตง. ไทย”

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องอศวิน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมอศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เวลา	กิจกรรม
๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น.	ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หลักสูตร “อปท. รักษาวินัยการเงินการคลัง หนึ่งในพลัง ๑๕๐ ปี สตง. ไทย” โดย นายมณฑิธร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การตรวจเงินแผ่นดินและวินัยการเงินการคลังของรัฐ” โดย นายมณฑิธร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐	การเสวนา หัวข้อ “ถอดบทเรียนกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ สู่การปฏิบัติ” ร่วมเสวนาโดย อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน ดำเนินรายการ โดย นายสุทธิพงษ์ บุญนิตี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	การเสวนา หัวข้อ “ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ : ประเด็นปัญหาและ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ” ร่วมเสวนาโดย นายมณฑิธร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายบัญชา ตรีศิลสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ นายชาญยุทธ เขียวชาญวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ดำเนินรายการ โดย นายสุทธิพงษ์ บุญนิตี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

เวลา	กิจกรรม
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	การเสวนา หัวข้อ “ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ : ประเด็นปัญหาและความเสี่ยงด้านการบริหารการเงิน การคลัง และการงบประมาณ” ร่วมเสวนา โดย นายมนต์เกียรติ เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นางลดาวัลย์ โชติมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่ ๓ นางสาวกาญจนา ทารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินรายการ โดย นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	การเสวนา หัวข้อ “การรักษาวินัยการเงินการคลัง : ท้องถิ่นสงสัย สดง. ให้คำตอบ” ร่วมเสวนา โดย นายมนต์เกียรติ เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นางลดาวัลย์ โชติมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่ ๓ นายบัญชา ตรีศิลป์สถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ นายชาญยุทธ เขียวชาญวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี นางสาวกาญจนา ทารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินรายการ โดย นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- หมายเหตุ :**
- กำหนดการและกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เช้า เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
บ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
 - ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)